
ล ักษณ ะท ั่วไปของช ุมชนพระรามหก

การทำความเข้าใจลักษณะของชุมชนโดยภาพรวมในบทนี แบ่งออกเป็น ประเด็นหลัก คือ
1. ประว้ตความเป็นมาของชุมชน
2. การก่อต้ังชุมชน และผู้นำชุมชน
3. ท่ีต้ังและลักษณะทางกายภาพของชุมชน
4. การประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ของชาวชุมชน
5. กลุ่มต่าง  ๆในชุมชน
6. หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน

1 . ประวติความเป็นมาของชุมชนพระรามหก

ชุมชนพระรามหกเป็นชุมชนประเภทบุกรุกเพียงชุมชนเดียวในเครอข่ายบางซ่ือฯ โดย 
บริเวณท่ีต้ังของชุมชนอยู่ในท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธ่ีฃองรัฐ คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย สำหรับ 
ประว้ตของชุมชนแห่งน้ีสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงตามการย้ายเข้ามาของคนในชุมชน

ช่วงแรก ผู้ท่ีย้ายเข้ามารุ่นแรก อยู่ในชุมชนต้ังแต่ 40-50 ปีข้ึนไป (ช่วงประมาณต้น พ.ศ. 
2500 และก่อนหน้าน้ัน )

ช่วงท่ีสอง ผู้ท่ีย้ายเข้ามารุ่นท่ีสอง อยู่ในชุมชนต้ังแต่ 20-30 ปี (ช่วงประมาณ พ.ศ. 2510
-2520)

ช่วงท่ีสาม ผู้ท่ีย้ายเข้ามาหลังสุด อยู่ในชุมชนต้ังแต่ 10ปีลงมา (ช่วงประมาณต้ังแต่ 
พ.ศ.2530 เป็นต้นมา)

ช่วงแรก เม่ือประมาณ 40-50 กว่าปีท่ีผ่านมา จากการบอกเล่าของซาวบ้านท่ีเข้ามาอยู่ 
เป็นกลุ่มแรกว่าบริเวณน้ีเดิมทีเป็นท่ีสวน เป็นปามีต้นไม้อยู่หนาแน่น สภาพค่อนข้างเปล่ียว และ 
น่ากลัว ชาวบ้านรุ่นแรกท่ีเข้ามาต้ังถ่ินฐานมีเพียง 3 - 4  หลังคาเริอน บ้านเริอนต้ังอยู่ห่างกัน ในจ ฬ ่ 'น

ระยะแรกน้ีทุกครอบครัวจะมีหัวหน้าครอบครัวทำงานกับการรถไฟ พร้อมกับการปลูกผักผลไม้ท้ัง 
บริโภคเองและเก็บขายรายได้ค่อนข้างดีในสมัยน้ัน ซ่ึงท้ังหมดเป็นคนกรุงเทพท่ีย้ายมาจากย่านอ่ืน
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นางใจ ปัจจุบันอายุ 60 ปี ชาวบ้านผู้มาอยู่เป็นรุ่นแรก กล่าวว่า “เม่ือประมาณ 50 กว่าปี 
ก่อน พวกเธอและครอบครัวย้ายมาจากบางขุนนนท์ บิดาทำงานรับจ้างกับการรถไฟโดยนาย
ตรวจท่ีรู้จกกับบิดาให้เช่าอยู่ ตารางวาละ .25 สตางค์ โดยจะเสียค่าเช่าปีละ 145 บาท ในสมัยก่อน 
ท่ียังเป็นท่ีล่วนก็อาศัยเก็บผักกินและขายได้ สมัยน้ันมีบ้านเพียง 3 หลัง ท่ีเข้ามาอยู่พร้อม  ๆ กัน
คือ บ้านของ นางใจ นางคิด และนายพรม แต่ปัจจุบันนายพรมย้ายออกไปแล้ว ล่วนนางคิดมีท่ีดิน 
จับจองไว้เยอะปัจจุบันมีบ้านเช่าหลายหลัง ในสมัยน้ันยังไม่มีน้ําประปาอาศัยใข้น้ําจากคลองหลัง 
บ้าน(คลองล้มปอย) เพราะบ้านปลูกอยู่ติดริมน้ําจึงไม่มีปัญหา ส่วนไฟฟ้าในละแวกน้ีมีเสาไฟฟ้า 
อยู่ 3 ต้น เป็นของบ้านพักพนักงานรถไฟจึงขอต่อใข้โดยไม่เสียเงิน ปัจจุบันมีน้ําประปาและไฟฟ้า 
เป็นของตนเองใช้แล้ว” ทุกวันน้ี นางใจอยู่กับ พ่อ และหลานอีก 2 คน ส่วนสามีทำงานอยู่
สมุทรปราการจะกลับมาทุกวันพฤหัส และมีลูกอีก 1 คน ปลูกบ้านอยู่ถัดไป สมัยก่อนมีพ่อกับแม่ 
เด็กอยู่ด้วยแต่ปัจจุบันเสียชีวิตหมดแล้ว ตนจึงต้องรับภาระเสียงดูหลานทัง 2 คน รายได้หลักเม่ือ 
ก่อนมาจากการรับเล้ียงหลานและลูกของเพ่ือนบ้าน เงินบำนาญของพ่อ และเงินจากสามีบ้าง 
แต่ปัจจุบันรายได้ลดลงมาก เพราะลูกสาวและลูกเขยตกงานเลยไม่ได้ค่าจ้างได้เป็นขนม หริอ
บางเดือนเขาก็จ่ายค่าไพ่ให้ ประมาณ 200 กว่าบาท ส่วนสามีก็ถูกลดค่าจ้างลง จากท่ีเคยได้ 
เดือนละ 10,000 บาท ลดลงมาเหลือ 7,000 บาท ปัจจุบันเหลือ แค่ 4,000 บาท นางใบ อธิบายว่า 
อาศัยว่าเป็นคนเก่าแก่เถ้าแก่จึงไม่ใส่ออก สามีทำงานโรงเรอยเด๋ียวน้ีงานไม่ค่อยมีประกอบกับ
สามีเคยถูกซุงทับขา ขาซ้ายใช้การไม่ได้ ความเป็นอยู่ทุกวันน้ีค่อยช้างลำบาก “

สำหรับรุ่นท่ีสอง ที่ย้ายเช้ามาอยู่ในชุมชนเป็นกลุ่มที่อยู่ในชุมชนมาประมาณ 20-30 ปี 
เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุด ล'วนใหญ่ย้ายมาจากจังหวัดในภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีประมาณร้อยละ 90 ส่วนอีกร้อยละ 10 มาจากจังหวัดต่าง  ๆ เป็นต้นว่า ลพบุรี 
สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี การเช้ามาอยู่ของคนกลุ่มที่สองนี้มีลักษณะของการชักชวนกันใน
กลุ่มเครือญาติ และการเป็นคนบ้านเดียวกัน เช่นเดียวกับกลุ่มแรกคือผู้ที่เช้ามาอยู่ก่อนจะมีสามี 
หรือคนในครอบครัวทำงานรถไฟ หรือทำงานบริษัทปูนซีแพ็คซึ่งปัจจุบันคนรุ่นนี้จะมีสถานภาพใน 
ครอบครัว เป็นรุ่น ปู ย่า หรือ ตา ยาย ดังน้ันคนรุ่นลูกรุ่นหลานจึงถือเป็นคนท่ีน่ีต้ังแต่เกิด

นายสามารถ อายุ 5 6  ปี เดิมเป็นซาวจังหวัดอยุธยา ปัจจุบันมีอาชีพค้าขายโดยมีร้าน 
ขายของชำในชุมชนเล่าว่า “ เช้ามาอยู่ในชุมชนนี้ได้เกือบๆ 40 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้ทำงานโรงงาน 
ปูนชีแพ็ค เมื่อแต่งงานจึงเช้ามาอยู่บ้านภรรยาในนี้ เพราะพ่อตาทำงานรถไฟและพอมีเพื่อนฝูงอยู่ 
แถวๆ น้ี ในสมัยนั้นการปลูกบ้านต้องขออนุญาตจากนายตรวจซึ่งต้องมีค่านํ้าร้อนนํ้าซาบ้าง 
เป็นเร่ืองธรรมดา โดยหน้าท่ีแล้วนายตรวจจะเดินตรวจตราเกือบทุกวันไม่ให้มีการสร้างบ้านเพ่ิมเติม
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ถ้าได้ยินเสียงตอกตะปูก็จะจับทันที พอระยะหลังก็ปล่อยปละละเลยจึงมีบ้านเรือนเพิมมากฃึน เล่า 
กันว่าบ้านที่ปลูกอยู่ใต้ละพานปัจจุบันที่ปลูกได้เนืองจาก เลียเงินให้นายตรวจหลังละ 2,000 -
5,000 บาท ปัจจุบันนายแสวงอยู่กับลูกและหลาน ลูกมีครอบครัวแล้ว 2 คน ในบ้านอยู่กันทัง
ห ม ด11 คน"

นางแสง ปัจจุบันอายุ 61 ปี มีร้านขายของชำ และมาจากจังหวัดอยุธยาเซ่นเดียวกัน ท่ี 
เข้ามาอยู่ท่ีน่ีเพราะสามีทำงานรถไฟ ปัจจุบันเป็นหม้าย นางแสงเป็นพีของประธานชุมชนและ
เป็นผู้หน่ึงท่ีมีญาติในชุมซนเยอะ อยู่ในชุมชนแห่งน้ีมา ประมาณ 40 ปี เล่าว่า “ก่อนท่ีจะมีร้าน 
ขายของก็ทำอาชีพค้าขายประเภทหาบเร่ พออายุมากข้ึนทำไม่ไหวและประสบอุบัติเหตุแขนขวา 
พิการ จึงเปล่ียนมาขายของชำอยู่กับท่ี สมัยก่อนไม่ค่อยมีบ้าน ท่ีมีก็ปลูกอยู่ห่างกันแล้วก็เพ่ิมข้ึน 
เร่ือย  ๆ ในระยะแรกก็จะเป็นญาติท่ีเดินทางมาหางานทำก็ให้มาพักอยู่ด้วย ต่อมาก็ปลูกบ้านของ 
ตนเองแล้วก็มากันเร่ือย  ๆ แต่ก็บังไม่มากเท่าปัจจุบัน ช่วงปี พ.ศ. 2538-2539 มีคนอ่ืนเข้ามาอยู่ 
มากข้ึนเป็นพวกคนอีสาน ปัจจุบันนางแสงอยู่กับแม่ และลูกชายอีก 2 คน นางแสงมีลูก 3 คน 
คนโตอยู่ในคุกคุก คนท่ีสองติดกาว ล่วนคนท่ีสามกำลังตกงาน “

มาถึงช่วงท่ีสามของชุมชนพระราม 6 ซ่ึงถือเป็นช่วงท่ีชุมชนขยายตัวอย่างรวดเร็ว ช่วงต้ังแต่ 
หลัง ปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา กลุ่มคนท่ีอพยพเข้ามาในช่วงนี้ ส่วนใหญ่ย้ายมาจากชุมชนอื่นซึ่งถูก 
ไล่ที่เกือบทั้งหมดมีพื้นเพเป็นคนภาคอีสาน คนกลุ่มน้ีอยู่ในชุมชนประมาณ 5-10 ปี บางส'วนอยู่ 
ชั่วคราว 1-2ปี กลุ่มนี้จะอยู่ด้านหน้าชุมชนและมีการเคลื่อนย้ายบ่อยๆ

นางลำใย มีอาชีพขายหมูปังอยู่ในชุมชนมา5 ปีแล้ว ก่อนหน้านี้เคยอยู่เรือแถววัดญวนมา 
ก่อนเป็นคนจังหวัดนครราชสีมา สามีเป็นคนอยุธยามีพี่ชายอยู่ที่นึ่มานานชวนมาอยู่ก็มา เพราะ 
เห็นว่ามีที่ว่างพอจะปลูกบ้านได้ ปัจจุบันในบ้านอยู่กัน 5 คน สามีทำงานรับจ้างท่ัวไปตอนน้ีไม่ 
ค่อยมีงานทำ ลูก  ๆ บังไม่มีงานทำ “

สำหรับช่วงขยายตัวของชุมชน นางอำไพ เป็นผู้หน่ึงท่ีเติบโตมากับชุมชนแห่งน้ี ปัจจุบัน 
และก่อนหน้านี้เป็นกรรมการชุมชนมาตั้งแต่ต้ังเป็นชุมชน สามีของเธอเป็นผู้นำชุมชนคนแรกต้ังแต่ 
บังไม่มีการตั้งเป็นชุมชนและถูกยิงเสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 2534 นางอำไพเล่าถึงการขยายตัวของ
ชุมชนซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญของชุมชนที่เกิดข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2538-2539 คือ เหตุ 
การณ์การถูกไล่ที่ของการรถไฟเพื่อสร้างทางรถไฟรางคู่ เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ชาวบ้านต้องย้าย 
บ้าน โดยขยับร่นเข้าไปข้างในซ่ึงแต่เดิมเป็นท่ีสวนเป็นป่าเต็มไปด้วยต้นไม้ ด้วยเหตุผลที่ว่าเป็น
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พ้ืนท่ีอันตราย เพราะเดิมท่ีต้ังบ้านส่วนใหญ่อยู่บริเวณใต้ละพานยาวไปจนติดกับถนนประซาราษฎร 1 
ปัจจุบันร่นเข้ามาประมาณ 200 - 300 เมตร ระหว่างท่ีมีการก่อสร้างอยู่และก่อสร้างเสร็จพ้ืนท่ี
ดังกล่าวจึงเป็นท่ีว่างเน่ืองจากถือเป็นพ้ืนท่ีอันตราย หลังจากท่ีมีการเคล่ือนย้ายดังกล่าวทำให้
มีผู้อพยพมาจากท่ีอ่ืนมาอับจองท่ี และปลูกบ้านเพ่ิมมากข้ึนจนค่อนข้างหนาแน่นในปัจจุบัน ซาว 
บ้านพูดกันว่าท่ีทางรถไฟไม่ไล่ เพราะทางเจ้าหน้าท่ีรถไฟเก็บเงินหลังละ 5,000 บาท

สำหรับเหตุการณ์ครั้งที่ถูกไล่ที่นั้นชาวบ้านเล่าว่า “ ทางการรถไฟไม่รอให้ซาวบ้านต้ังหลัก 
ว่าจะย้ายไปที่ไหน ยังไม่ทันเก็บของก็ถูกรถแม็คโคลื้อบ้านพังเสียหาย ” สภาพชุมซนในปัจจุบันอยู่ 
ลึกยาวเข้าไปตามรางรถไฟ วัดจากหน้าปากรอยจนถึงบ้านหลังในสุดประมาณ 600 เมตร ทำให้ 
บ้านเริอนปลูกยาวถึงกันซึ่งเมื่อก่อนบ้านที่มาอยู่ช่วงแรกจะอยู่ด้านในสุดขั้นด้วยที่สวนแล้วจึงเป็น 
กลุ่มที่มาอยู่รุ่นที่สอง การขยับร่นดังกล่าวทำให้บ้านเชื่อมต่อถึงกัน ต่อไปนี้ผู้สืกษาเรียกกลุ่มนี้ 
ว่า ’’พวกอยู่เดิม” เพราะมีการคาบเกี่ยวกันมากและชาวบ้านเองเขาก็รู้สึกว่าพวกเขาเป็นพวกเดียว 
กัน ล,วนกลุ่มที่ย้ายเข้ามาใหม่จะเรียกว่า “พวกอยู่ใหม่’’ หรือ ” พวกใต้สะพาน” ตามคำเรียกของ 
ซาวบ้าน เนื่องจากมีความแตกต่างกันค่อนข้างซัดเจน

2 การก่อตั้งชุมชน และผู้นำชุมชน

ชุมซนพระรามหก ได้จดทะเบียนเป็นชุมชน และมีคณะกรรมการบริหารชุมชนอย่างเป็น 
ทางการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยมี 180 หลังคาเรือน 220 ครอบครัว ประชากร 
819 คน มีประชากรวัยเด็ก อายุแรกเกิด -15 ปี จำนวน 287 คน ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป 47 คน 
(เอกสารจากสำนักงานเขตบางซื่อ และบันทึกข้อมูลท่ีกรรมการชุมชนทำการสำรวจไว้ )

การจดทะเบียนตั้งเป็นชุมชนของพระราม 6 มีความแตกต่างกับอีก 13 ชุมชนในเครือข่าย 
บางซื่อฯ คือ มีการจดทะเบียนมาแล้ว 2 คร้ัง มีกรรมการบริหารชุมชนมาแล้ว 2 ชุด ชุดแรก 
ซาวบ้านเรียกกันว่า "กรรมการชุดนายตรี" ซึ่งเป็นชื่อประธานกรรมการชุดนี้อยู่ระหว่างปี พ.ศ. 
2536 - 2537 ชาวบ้านกล่าวถึงประธานในทำนองเดียวกันว่า “เป็นผู้นำที่หาเงินเข้าชุมชนเก่ง
โดยเฉพาะเงินจากพรรคการเมือง แต่ก็กินเก่งด้วยไม่ค่อยสนใจงานของชุมชน’’ ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีถูก 
ยกเลิกความเป็นชุมชน
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นางอำไพ ซึ่งเคยเป็นกรรมการชุดแรก กล่าว่า '‘การท่ีประธานไม่ค่อยได้เข้าร่วมประชุมที 
สำนักงานเขตซ่ึงมีประจำทุกเดือน ทำให้ทางเขตเข้าใจว่าไม่มีผู้นำ ประกอบกับตรงกับช่วงเหตุการณ์ 
ไล่ร้ือ จึงทำให้ชุมชนพระรามหกถูกยกเลิกความเป็นชุมชน และเมื่อมีการเลือกตังครังใหม่ช่วง
พ.ศ. 2540 ทางเราที่เคยเป็นกรรมการชุดเดิมบางล่วนจึงตั้งคณะกรรมการฃึนมาแข่งกับกรรมการ 
คนเก่า โดยเลือกนายสุธรรม ให้มาเป็นประธานเพราะเห็นว่าเป็นคนมีอันจะกินในละแวกนี้ และ 
เขาก็มีพี่น้องในชุมชนแยะซึ่งผลก็คือทางเราเป็นฝ่ายชนะ ตอนแรก  ๆ ทางฝ่ายโน้นพรรคพวกพ่ีน้อง 
ของกลุ่มประธานคนเก่า ก็ไม่ให้ความร่วมมือกับงานของชุมชน แต่ระยะหลังก็ดีข้ึนเพราะพวกนั้น 
ต้องพึ่งพาเรา เร่ืองทุนต่างๆ เราก็ให้ เราอยากให้เขารู้สึก"

นายสุธรรม เป็นประธานชุมชนคนท่ี 2 บ้านเดิมเป็นคนจังหวัดอยุธยา ก่อนหน้าน้ีอยู่
ชุมชนซอยสวนร่ืนซ่ึงอยู่ตรงข้ามกับชุมชนพระรามหก แต่อาศัยว่าไปมาหาล่กับญาติในชุมชนบ่อย 
เพราะญาติก็อยู่ที่นี่เยอะ จึงมีความคุ้นเคยกับซาวชุมชนเป็นอย่างดี นายสุธรรม กล่าวว่า “ตอนท่ี 
มาเป็นประธานต้องทำการสำรวจหมดทุกด้าน ข้อมูลเดิมไม่มีแต่ถึงมีก็ใช้ไม่ได้เพราะชุมชนมีการ 
เปลี่ยนแปลง ต้องทำการสำรวจท้ังด้านครัวเรือน หลังคาเรือน และจำนวนประชากร รวมท้ัง
เขียนแผนที่ชุมซนต้องทำเองหมดทุกอย่าง ทั้งนี้เพี่อเสนอกับทางเขตแล้วทางเขตจะล่งเรื่องไปท่ี
กทม. จึงได้รับการอนุมัติต้ังเป็นชุมชน “

นางสมลักษณ์ชาวบ้านในชุมซนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ตั้งแต่แรก กล่าวถึงประธาน 
ว่า “ พ่ีสุธรรมเป็นคนดี ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหร่ี ไม่เล่นการพนัน คงจะดีเกินไปถึงไม่มีเมีย แต่เสีย 
ตรงที่แกเป็นคนขี้เหนียว แต่ก็ไว่ใจแกเลยมาเข้ากลุ่มออมทรัพย์ ถ้าเป็นประธานคนเก่าคงไม่เข้า 
เป็นสมาชิกเพราะก่อนหน้านี้เคยมีเจ้าหน้าที่มาพูดเหมือนกันแต่ชาวบ้านไม่สนใจ"

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ พชม. กล่าวถึงการเข้ามาทำงานในชุมชนนี้ว่า เม่ือปี พ.ศ. 
2536 ทาง พซม.ได้มาเปิดกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนพระรามหก แต่ยังไม่ทันได้ต้ัง จนเมื่อปี พ.ศ. 
2541 จึงเกิดกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นอย่างเป็นทางการ

การเป็นผู้นำหรือประธานของชุมชนที่มีฐานะค่อนข้างยากจนนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญ 
เท่ากับการมีใจนักเลง ก็คือ จะต้องเป็นบุคคลท่ีซาวบ้านให้ความไว้วางใจในระดับหน่ึง พร้อมกับ 
จะต้องเป็นผู้ที่ซาวบ้านพึ่งพาในเรื่องเงินทองได้ ชาวบ้านในชุมชนแห่งนีไม่ว่าเด็กเล็กหรือผู้ใหญ่
ทั้งผู้ชายและผู้หญิงล่วนมากจะเรียกประธานว่า "ปา" ในตอนแรกผู้ศึกษาไม่เข้าใจความหมายของ 
ซาวบ้าน เพราะผู้ศึกษาเข้าใจความหมายของคำว่า “ปา” ซึ่งเป็นภาษาจึนที่ใช้เรียกบิดาแทนคำว่า
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พ่อ ซึ่งในความหมายหนึ่งมักจะเป็นคำที่ผู้หญิงใช้เรียกผู้ชายมีฐานะและเจ้าชู้ หริอผู้ชายสูงอายุทีมี 
ภรรยาสาว หรอมีภรรยาน้อย จากการศึกษาระยะหนึ่งจึงทราบว่า คำว่า “ป๋า,1 ของชาวบ้าน
หมายถึงผู้มีอันจะกินที่ซาวบ้านพึ่งพาได้ และเมื่อเวลาผ่านไปก็ยิ่งเช้าใจมากฃึนเพราะอาชีพหนึง 
ของประธานก็คือปล่อยเงินกู้

กรรมการคนหนึ่งเล่าว่า “แกมีอาชีพน้ีก่อนท่ีจะเป็นประธานแล้ว แต่โดนซาวบ้านในน้ีโกง 
เยอะ และพวกนี้ก็จะลำบากเพราะต้องไปหากู้ข้างนอกซึ่งดอกแพงมาก การท่ีประธานเป็นคนมี 
เงินก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ชวนมาเป็นประธาน เพราะคนท่ีพร้อมจะทำงานให้ชุมชนได้ดี ต้องมีเวลา 
และหลายครั้งก็ต้องอาศัยเงินของประธานในการสำรองจ่ายไปก่อน”

ข้อมูลดังกล่าวทำให้ผู้ศึกษานึกถึงสถานการณ์การเลือกผู้นำประเทศที่ผ่านมา และคิดว่า 
ค่านิยมดังกล่าวคงสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ประเทศต้องประสบกับภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ ผู้ 
นำที่มีลักษณะดังกล่าวอาจจะสร้างความมั่นใจให้กับซาวบ้าน (ผู้ศึกษาใช้คำว่าชาวบ้านแทนคำ
ว่าประชาชน) ขณะเดียวกันในประเด็นนี้ชุมชนพระรามหกยังคงรักษาค่านิยมในเรื่อง “การตอบ 
แทนบุญคุณ’’ ในช่วงของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสนิยม 
พรรคการเมืองคิดใหม่ทำใหม่ แต่ชาวชุมชนยังคงเลือกที่จะเลือกพรรคการเมืองเดิมที่เคยให้ความ 
ช่วยเหลือพวกเขา จึงไม่น่าแปลกใจเลยกับผลการเลือกตังผู้ว่า กทม. หรอผลการเลือกตัง สว.
ที่ผ่านมา

3. ท ี่ต ั้งและลักษณะทางกายภาพของชุมชนพระรามหก

ชุมชนพระรามหกเป็นชุมชนประเภทบุกรุกที่ของการรถไพ่แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณ 
แนวริมทางรถไฟสายใต้ เซิงละพานพระราม 6 ทางด้านทิศตะกันตก ถนนประชาราษฎร์ 1 เขต 
บางซ่ือ

ทางด้านทิศเหนือ อยู่ติดกับชุมชนซอยยิมประยูร 
อยู่ติดกับถนนประชาราษฎร์ 1 
อยู่ติดกับทางรถไฟลายใต้ใหม่ 
อยู่ติดกับชุมชนกัดเสาหิน

ทางด้านทิศใต้
ทางด้านทิศตะกันออก
ทางด้านทิศตะกันตก
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การเข้าชุมชนพระรามหก ในคร้ังแรกอาจมีความลำบากอยู่บ้าง เน่ืองจากทางด้านหน้า 
หรือทางเข้าไม่มีป้ายซ่ือชุมชนเหมือนกับชุมชนส่วนมากแต่ก็หาไม่ยากนัก การเข้าไปคร้ังแรก
ผู้ศึกษาเข้าไปพร้อมกับประธานชุมชน และเจ้าหน้าท่ีของสำนักพัฒนาชุมชนเมือง ท่ีรับผิดชอบ 
ชุมชนในเขตบางซ่ือ ซ่ืงก็ไม่เคยเข้ามาเดินในชุมชนเช่นเดียวกัน

สำหรับทางเข้าส่ชุมชนมี 2 เส้นทางหลัก ถ้าไม่นับทางเดินบนทางรถไฟตลอดบรืเวณท่ีอยู่ 
ติดกับชุมชน ซื่งก็เข้า-ออกชุมชนได้เช่นเดียวกันทางนี้โดยมากจะเป็นทางที่ชาวบ้านในชุมชนใช้เป็น 
ประจำเพื่อไปยังตลาดเขมา และบริเวณข้างบนทางรถไฟจะมีศาลเจ้าพ่อพระรามหก ท่ีซาวบ้าน 
เคารพนับถือมาก ลำหรับเส้นทางหลักท่ีว่าน้ี ทางแรกอยู่ด้านหน้าชุมชนติดกับถนนประชาราษรฏ์ 1 
ทางดังกล่าวสะดวกกับผู้ที่มีรถยนต์เพราะเป็นทางดินกว้างแต่ค่อนข้างขรุฃระเต็มไปด้วยเศษอิฐ 
และหิน อันเป็นผลมาจากการก่อสร้างทางรถไฟ เข้ามาประมาณ 60 เมตร ก็จะพบลานดินกว้าง 
ซ่ึงข้างๆ จะเป็นลานปูนเก่าๆ ซึ่งเป็นพื้นของบ้านที่เคยตั้งอยู่ก่อนที่จะมีการย้ายเข้าไปอยู่ข้างใน ติด 
กันจะเป็นสนามเด็กเล่น บริเวณนี้อยู่ค่อนมาทางหน้าชุมชนผู้ที่เข้าออกจึงเป็นชาวบ้านกลุ่มที่มาอยู่ 
ใหม่ สำหรับลานปูนท่ีว่า บางทีทางชุมชนก็จะใช้เป็นลานทำกิจกรรม ในวันเด็กที่ผ่านมาผู้ศึกษาได้ 
เข้ามาลัดกิจกรรมร่วมกับเด็กในพื้นที่นี้ ซึ่งบริเวณดังกล่าวค่อนข้างอันตรายเพราะอยู่ไต้ทางรถไฟ 
เม่ือมีรถไฟว่ิงผ่านผู้ท่ีไม่คุ้นเคยก็อดที่จะรู้สึกหวาดเสียวไม่ได้ นอกจากเลียงที'ดังมากแล้ว แหงน 
หน้าข้ึนไปก็จะเห็นขบวนรถไฟว่ิงข้ามศรืษะไปอย่างชัดเจนทีเดียว

ล่วนทางเข้าอีกทางหนึ่ง ต้องเดินเข้ามาโดยผ่านชุมชนวัดเสาหิน แล้วจึงเดินข้ามสะพาน 
ซีเมนต์มีความกว้างประมาณเมตรกว่าๆ สะพานดังกล่าวเป็นสะพานข้ามคลองที่ชาวบ้านเรียกว่า 
''คลองส้มปอย” ซ่ึงคนท่ีมาอยู่รุ่นแรกใช้น้ําในคลองแห่งน้ีเพ่ืออุปโภคบริโภค แต่ปัจจุบันไม่เหลือ 
สภาพเดิมเพราะนํ้ามืสีดำและมีขยะลอยอยู่เต็ม สะพานซีเมนต์จะเชื่อมต่อกับสะพานไม้เก่าและ 
ไม่กว้างนัก สะพานไม้ดังกล่าวจะพาเข้ามายังบริเวณเกือบกึ่งกลางของชุมชนพระรามหก ผู้ศึกษา 
จะใช้เส้นทางนี้มากกว่าเส้นทางอื่น จึงทำให้เห็นความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันค่อนข้างมากระหว่าง 2 
ชุมชน ชุมชนวัดเสาหินก็เป็นสมาชิกของเครือข่ายบางซื่อฯ เช่นเดียวกัน สภาพบ้านเรือนและความ 
เป็นอยู่ค่อนข้างดีมีบ้านหลังใหญ่โดยมากเป็นบ้านไม้ 2 ช้ัน และบางหลังมีการล้อมรั่วอย่างมิดชิด 
ส่วนในชุมชนพระรามหก เป็นบ้านไม้ และบ้านลังกะสีชั้นเดียวที่ค่อนข้างดับแคบเกือบทั้งหมด จะ 
มีบ้านสองชั้นอยู่เพียง 2 หลัง ซ่ึงเป็นบ้านของผู้ท่ีมาอยู่รุ่นแรกๆ อยู่บริเวณท้ายสุดของชุมชน

สำหรับการปลูกบ้านของชาวชุมชนจะมีความแตกต่างกันคือ ส่วนหน้าชุมชนหรือพวกท่ีมา 
อยู่ใหม่ หรือผู้ท่ีเ'ข้ามารุ่นท่ีสาม ลักษณะการปลูกบ้านค่อนข้างแออัดและไม่เป็นระเบียบ วัสดุท่ีใข้
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ดังมีชาวบ้านคนหนึ่งเมื่อผู้ศึกษาสอบถามถึงประวํเติของชุมชน กล่าวว่า “พวกเราอยู่แถวนี้ 
กันมานานตั้งแต่แถวนี้ยังเป็นป่า แล้วละแวกน้ีก็เป็นญาติกันหมด พวกคนอื่นที่อยู่ด้านหน้ามาอยู่ 
ไม่นานส่วนใหญ่เป็นพวกอีสาน สกปรกไม่ค่อยอยากเข้าไปแถวน้ัน ยาเสพติดก็เยอะ “

จะเป็นสังกะสีเป็นส่วนมาก และมีเศษไม้ปนอยู่บ้าง การปลูกจะอยู่ติดๆ กันใช้ฝาเดียวกันค่อนข้าง
แออัด บ้านจะปลูกอยู่ทั้งสองฝังของทางเดิน โดยมากชาวบ้านในส่วนนีจะเป็นคนภาคอีสาน คน
ข้างในมักเรืยกว่า “พวกคนลาว,’ หรอ’'พวกใต้สะพาน” ซึ่งแสดงการแบ่งแยกอย่างชัดเจน

ผู้ศึกษาเองต้องขอยอมรับวาบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ผู้ศึกษาเข้าไม่ถึงที่สุดเพราะชาวบ้านดู 
ไม,เป็นมิตร และที่สำคัญผู้ศึกษามารู้ตอนท้ายว่าเป็นบริเวณซื้อ/ขายยาเสพติด ซ่ึงในชุมชนจะมี
2 จุดโดยจะเป็นที่รู้กัน ว่าบริเวณสามแยกก่อนถึงบ้านเลขาชุมชนซึ่งนับเป็นบ้านหลังแรกที่จะเข้าสู่ 
ชุมชนที่อยู่เดิม ส่วนอีกบริเวณหน่ึงคือ บริเวณกลางชุมชนค่อนไปทางท้ายชุมชน ท้ัง 2 จุด จะมีพวก 
ติดยาเดินป้วนเปียนไปมา ซึ่งจะสังเกตความแตกต่างจากคนปกติได้ค่อนข้างชัด นอกจากจะมีพวก 
ยาบ้าแล้วยังมีพวกดมกาวที่จะมีลักษณะต่างกัน ด้วยเหตุนี้จึงถือเป็นข้อจำกัดประการหนึ่งใน
การศึกษาชุมชนที่มาอยู่ใหม่ แต่ผู้ศึกษาแก้ปัญหาโดยการพยายามเข้าไปนั่งที่ร้านค้าและร้าน
อาหารตามสั่งที่อยู่บริเวณดังกล่าว เพราะผู้ศึกษาคุ้นเคยกับเจ้าของร้านทั้งสองที่เป็นพ่อลูกกัน

สำหรับด้านในของชุมชนเป็นกลุ่มท่ีอยู่ต้ังเดิม นับต้ังแต่บ้านเลขาของชุมชน หรือโดย
มากชาวบ้านจะพูดว่าต้ังแต่ต้นโพธ้ีใหญ่ซ่ึงก็อยู่ตรงกันข้ามกัน ถึงแม้จะมีการโยกย้ายบ้านเรือน
ในช่วงการสร้างทางรถไพ่แต่ท้ังหมดก็ยังอยู่ในละแวกเดียวกัน สภาพบ้านเรือนเกือบท้ังหมดเป็น 
บ้านไม้ช้ันเดียว แต่ก็มีส่วนท่ีมีปูนหรืออิฐผสมอยู่บ้างเล็กน้อย หลังคามุงด้วยสังกะสี การต้ังบ้าน 
เรือนปลูกอยู่ในแนวเดียวกันติด  ๆ กันไม่ถึงกับหนาแน่น จะมีเว้นเป็นระยะ  ๆ และมีทางเดินแยก 
เข้าไปมีลักษณะเป็นซอยแคบ  ๆ ข้างในจะมีบ้านปลูกอยู่ด้านหลังอีกจำนวนหน่ึงไม่มากนัก บ้านท่ี 
ปลูกอยู่ริมทางรถไพ่จะเป็นบ้านแถวเดียวกัน ฝังตรงข้ามเป็นทางรถไพ่ ซ่ึงอยู่ข้างบนเนินสูงท่วม
หลังคาบ้าน ถ้ามองจากบนรางหรือบนรถไพ่ท่ีว่ิงผ่านก็แทบจะไม่เห็นบ้าน บางบ้านจะทำเป็น
บันไดข้ึนไปบนทางรถไฟเพ่ือใช้เดินข้ามไปตลาด มีท้ังท่ีเทปูนเป็นช้ันบันไดอย่างดี และประเภทท่ี 
ขุดดินให้เป็นช้ันบันไดและมีราวไม้ไผ่เป็นท่ีจับซ่ึงค่อนข้างหวาดเสียว ผู้ศึกษาเคยข้ึนไปแล้วลงเกือบ 
ไม่ได้ต้องหาทางท่ีเป็นบันไดปูนลง ถ้าไม่เคยชินจะลงยากมากเพราะเป็นดินลูกรังค่อนข้างล่ืน ทางดัง 
กล่าวนอกจากจะใช้กันในชุมชนแล้ว คนนอกท่ีอยู่ชุมชนใกล้เคียงก็มักจะใช้เป็นทางสัดเดินไปยัง
ชุมชนอ่ืนเป็นประจำ
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นอกจากบันไดแล้วบริเวณเนินดินช ั น ดังกล่าว หลายบ้านท่ีหน้าบ้านมีต้นไม้พอท่ีจะให้ร่ม 
เงาได้จะมีแคร่ทำด้วยไม้กระดานยกพื้นสูงประมาณเมตรกว่า  ๆ ไว้สำหรับน่ังเล่น นอนเล่นหน้า 
บ้าน บางบ้านทำเป็นร้านค้า หรือใช้เป็นท่ีขายขนมเล็กๆน้อยๆ รวมท้ังใช้เก็บของเก่าสำหรับผู้ท่ีมี 
อาชีพเก็บของเก่าขาย บางบ้านที่มีเนื้อที่มากหน่อยก็สร้างเป็นห้องเล็กๆ สำหรับลูกท่ีมีครอบครัว 
ได้อีกห้อง และแคร่ดังกล่าวถือเป็นที่ชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาจะมานั่งคุยกันโดยเฉพาะช่วงสายถึง 
บ่ายที่ว่างจากการทำงาน ซึ่งผู้ศึกษาก็ใช้เป็นท่ีพักระหว่างอยู่ในชุมชนและเป็นท่ีทำงานได้ในขณะ 
เดียวกัน นอกจากนี้บริเวณเนินดินนื้บางบ้านใช้เป็นที่ปลูกผัก จำพวกพริก มะเขือ ใบกระเพา 
และผักอ่ืนๆ บ้างบ้านใช้เป็นท่ีเลี้ยงไก่ และมีกรงนกแขวนอยู่บนต้นไม้

ทางเดินในชุมชนเป็นถนนท่ีเทด้วยปูนอย่างหยาบ และมีหลังเต่าเป็นระยะเพราะมีรถ 
มอเตอร์ไซด์ว่ิงเข้าออกเกือบตลอดเวลา

นางละม้าย บ้านอยู่กลางซอย เล่าถึงการท่ีมีรถมอเตอร์ไซด์เข้าออกชุมชนบ่อย  ๆ ว่า
“บางวันมันผ่านกันมา 5 - 6 ดัน บางทีกลางค่ํากลางศึนก็นอนไม่ค่อยหลับ ต้องออกมาด่ามัน แต่ 
หลัง  ๆ ก็ชีนแล้วอีกอย่างมันไม่ได้มากันทุกวัน’’ ผู้ศึกษาจึงถามด้วยความไม่เข้าใจว่าเขาไปไหนกัน 
แล้วก็ถึงบางอ้อเม่ือได้รับคำตอบว่า “ไอ้พวกน้ีมันมาล่งยา” และเล่าต่อว่า “เม่ือก่อนทางไม่ดี 
อย่างน้ีเป็นดินมีน้ําเฉอะแฉะ เพ่ิงจะมาสร้างเม่ือ ปี 39 น่ีเอง”

ส่วนของการสร้างทางน้ี ประธานกล่าวว่า “ได้ใช้งบประมาณท่ีได้จากสำนักงานเขตทุก
เดือน เดือนละ 2,000 บาท ส่วนขาดเหลือชาวบ้านก็ช่วยกันออก ตอนท่ีสร้างมีกฎว่าพอเทปูน
ไปถึงหน้าบ้านใคร บ้านน้ันต้องออกมาช่วย ถ้าไม่ลงแรงก็ต้องเอาข้าวปลาอาหารมาเล้ียง แต่ก็มี 
บางบ้านท่ีไม่ให้ความร่วมมือท้ังไม่ออกมาช่วยและไม่มีอะไรมาเล้ียง ซ่ึงล่วนมากพวกน้ีเป็นพ่ีน้อง 
กับประธานคนเก่า แต่ก็ต้องเทให้เพราะยังมีบ้านหลังอ่ืนท่ีอยู่ถัดไป”

ลักษณะการปลูกบ้านของชุมชนดังท่ีกล่าวมาบ้างแล้ว จะแออัดในบริเวณใต้สะพานหน้า 
ชุมซน เม่ือเข้ามาข้างในก็จะห่างข้ึนแต่ก็ยังติดๆกันอยู่ แต่บ้านในสุด 3-4 หลังสุดท้าย จะเป็นบ้าน 
ท่ีมีร้ัวและมีบริเวณ มีกระถางต้นไม้อยู่หน้าบ้าน มีต้นไม้ค่อนข้างมากท้ังบริเวณท่ีเป็นเนินดินและ 
หน้าบ้าน บรรยากาศค่อนข้างร่มร่ืน

สำหรับขนาดของบ้านก็จะต่างกันไปตามฐานะและจำนวนสมาชิก ส่วนมากภายในบ้าน 
จะมีเพียงห้องเดียวใซใด้ทุกหน้าท่ี คือ เป็นท้ังท่ีกินข้าว น่ังเล่น รวมท้ังเป็นท่ีนอนของสมาชิกทุกคน
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ภายในบ้านเป็นพ้ืนไม้ หรอบางบ้านปูด้วยเส่ือน้ํามัน ส่วนห้องน้ําและห้องครัวอาจอยู่มุมหน่ึงของ 
ห้องหรออยู่บริเวณนอกบ้าน ทว่าบ้านท่ีมีหลายครอบครัวอยู่รวมกันภายในบ้านจะแบ่งเป็นห้อง  ๆ
สำหรับแต่ละครอบครัว หรือบางบ้านก็ลร้างเป็นห้องเล็ก  ๆ อยู่ตรงข้ามบ้านบริเวณบนเนินดินทาง 
รถไฟ

ภายในบ้านมักมืดเน่ืองจากมีหน้าต่างน้อย และอยู่ในท่ีต่ําทำให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก 
ประตูบ้านจึงเปิดอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับลักษณะการปลูกบ้านท่ีอยู่ติด  ๆ กัน ทำให้ความเป็น
ส่วนตัวของบุคคลมืไม่มากนัก ในเวลากลางวันท่ีมือากาศร้อนหลายบ้านจึงมืแคร่ไว้สำหรับน่ังพัก 
ผ่อน หรือบางคนก็ไปน่ังคุยกับเพ่ือนบ้าน มิฉะน้ันก็จับกลุ่มอยู่บริเวณร้านค้า ท้ังสองแห่งจึงเป็น 
เสมือนจุดแลกเปล่ียนข่าวสารท่ีสำคัญของชุมชน

ซาวบ้านส่วนใหญ่ในชุมชนอยู่บ้านของตนเองมืทั้งที่สร้างเองและชื้อต่อจากคนอื่นที่ย้าย 
ออกในราคาระหว่าง 3,000 -  20,000 บาท ในจำนวน 180 หลังคาเรือน มีบ้านที่เป็นบ้านเช่า 
เพียง 12-15 หลัง วัสดุที่ใช้ทำบ้านมีทั้งที่ช้ือของเก่าซ่ึงมืราคาถูกและของใหม่ปนกันไป ชาวบ้าน 
บ่นว่า ''เดี๋ยวนี้ราคาวัสดุแพง แค่ต่อเติมบ้านนิดหน่อยใช้เงินเป็นหมื่น’’ บ้านในชุมชนเกือบทุกหลังมี 
บ้านเลขที่ ยกเว้นบ้านที่สร้างหลัง พ.ศ. 2540 จะไม่มีและขอไม่ได้

เรื่องนี้ประธานเล่าว่า ‘'ในสมัยรัฐบาลของพลเอกชวลิต (พ.ศ. 2539 - 2540) มีนโยบายท่ี 
อนุญาตให้ บ้านในชุมชนไปขอบ้านเลขท่ีได้ เพราะถ้าไม่มีชาวบ้านก็ไม่สามารถส่งลูกเข้าโรงเรียน 
ได้ จะขอนํ้าหรือไฟฟ้าก็ลำบาก มีบ้านท่ีตกค้างในชุมชนซ่ึงไม่มีบ้านเลขท่ี เนื่องจากตอนที่ดำเนิน 
เรื่องกันบ้านหลังดังกล่าวกลับบ้านต่างจังหวัด พอไปย่ืนทีหลังไม่สามารถขอได้เพราะพ้นสมัยชวลิต 
พอดี ทางเจ้าหน้าที่บอกว่านโยบายเปลี่ยนใหม่แล้ว มิหนำซํ้ายังพูดว่า การท่ีรัฐบาลก่อนอนุมัติน้ัน 
เป็นเรื่องผิด เพราะถือว่าเป็นการสนับสนุนใช้ชาวบ้านบุกรุกท่ีของรัฐ ทุกวันน้ีบ้านหลังน้ันจึงไม,มี 
บ้านเลขท่ี ■'

ปัจจุบันชาวบ้านทุกหลังคาเรือนในชุมชนมีนํ้าประปาและมีไฟฟ้าใช้ ในส่วนของน้ําประปา 
น้ัน กรรมการท่านหนึ่งเล่าว่า

“เดิมทีผู้ท่ีเข้ามาอยู่กันในสมัยก่อนก็ใช้น้ําคลองกัน พอมาระยะหลังคนมาอยู่มากข้ึนน้ํา
ก็สกปรก ซาวบ้านจึงรวมตัวกันไปขอความช่วยเหลือจากเส่ียทัด ได้เงินมา 50,000 บาท ติดต้ังได้ 
10 หม้อ แบ่งกันใช้ 1 หม้อต่อ 5 บ้าน ในตอนแรกก็ไม่มีปัญหา แต่พอคนมาขอต่อเพ่ิมข้ึนอีกน้ีา
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ไม,พอใช้ ต้องรองน้ําในตอนกลางคืน ส่วนวันเสาร์อาทิตย์แทบไม่ไดใช้น้ําเลย แต่ปัจจุบันดีข้ึน 
เพราะประธานคนน้ีแกขอเพ่ิม โดยการเรยรายเงินจากซาวบ้านท่ีจะเอาด้วยบ้านละ 1,000 บาท 
ตอนแรกได้แค่ 30 บ้าน บ้านอ่ืนเขาไม่เอาด้วย เพราะยังไม่ไว้ไจแก แต่พอประธานขอมาได้ก็มา 
ขอต่อกันตอนน้ีประมาณ 50 กว่าบ้าน น้ําจึงเรมจะไหลช้า ประธานบ่นว่าถ้าตกลงต้ังแต่ท่ีแรกก็ไม่ 
สำบากเพราะจะได้ซ้ือท่อใหญ่กว่าน้ี ประธานจะเป็นคนเก็บค่าน้ํา ชาวบ้านท่ีมาขอต่อทีหลังก็ต้อง 
เสีย 1,000 บาท และทุกบ้านจะต้องเสียค่าบำรุงรักษาเดือนละ 500บาทโดยเฉล่ียกันออก“

บรืเวณไม่ไกลจากชุมชนนักมีวัดอยู่ 2 แห่ง คือวัดเสาหิน และวัดสร้อยทอง ซ่ึงวัดท้ัง 2 แห่ง 
เป็นท่ีต้ังของโรงเรืยนประถมศึกษาท่ีเด็กในชุมชนเรียนอยู่ สำหรับวัดท้ังสองแหล่งน้ีชาวบ้านท่ีอยู่ 
ข้างหน้าชุมชนจะไปวัดสร้อยทอง ส่วนชาวบ้านท่ีอยู่กลางและท้ายชุมชนจะนิยมไปวัดเสาหิน โดย 
ชาวบ้านให้เหตุผลว่าการไปวัคเสาหินสะดวกต่อการเดินทาง และท่านเจ้าอาวาสท่านดี ชาวบ้าน 
คนหน่ึงเล่าว่า “เม่ือปีท่ีแล้ว แม่ตายไม่ค่อยมีเงิน ท่านก็แนะนำว่าให้จัดอย่างง่าย  ๆ ไม่มีเงินทำบุญ 
7 วัน ก็ถวายสังฆทาน เท่าท่ีจำเป็นก็พอ”

4. การประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของชาวชุมชน

ถ้าหากมีการเปรียบเทียบกันถึงฐานะทางเศรษฐกิจของระหว่างชุมชนสมาชิกของเครือข่าย
63 63 จี

บางซ่ือฯ ท้ัง 14 ชุมชนแล้ว ชุมชนพระรามหกแห่งน้ี คงอยู่ใน 3 อันดับสุดท้าย โดยพิจารณา 
จากชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชน

จากการติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามถึงอาชีพของคนในชุมชนแห่งนี้ มี 
แต่เพียงการสำรวจอย่างคร่าวๆ ว่าโดยมากมีอาชีพรับจ้างทั่วไป และค้าขายบ้าง ทำให้ผู้ศึกษาต้อง 
ใช้วิธีการสอบถามจากชาวบ้านและใช้การสังเกตเป็นส่วนใหญ่ และพอจะแบ่งได้ 4 ประ๓ ทดังน้ี

4.1 อาชีพค้าขาย
4.2 ลูกจ้างท่ีมีรายได้ประจำ
4.3 ข้าราชการ
4.4 รับจ้างท่ัวไป



93

4.1 อาชีพค้าขาย : เป็นอาชีพท่ีพบอยู่มาก และเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน ซ่ึงมีหลายประเภท

4.1.1 ขายประจำอยู่ทับที่ได้แก่ ร้านขายของชำ และร้ายขายอาหารตามสั่ง 
การทำการค้าประ๓ ทน้ีจะใช้บ้านของตนเองเป็นท่ีหารายได้ ภายในชุมชนมีร้านขาย 

ของชำทั้งหมด 11 ร้าน แต่เม่ือ 2 เดือนก่อนเลิกกิจการไป 2 ร้าน ตอนน้ีจึงเหลือแค่ 9 ร้าน ซ่ึงก็จะ 
ขายสินค้าจำพวกเครื่องครัวทั้งหลายที่ใช้ในการประกอบอาหาร ที่ขายดีเห็นจะเป็นขนมเด็ก  ๆ
และเหล้า เบียร์ บุหร่ี ส่วนราคาจะแพงกว่าซ้ือข้างนอกประมาณ 2-3 บาท แต่ชาวบ้านก็ต้องซ้ือ 
เพราะใช้ระบบเงินเช่ือ สามารถจ่ายตอนลิ้นเดือนได้ ส่วนร้านอาหารตามส่ังมีทั้งหมด 3 ร้าน การ 
สั่งอาหารถ้าบ้านใกล้จะใช้วิธีตะโกนสั่งหรือฝากคนที่จะเดินผ่านมาส่ังก็ได้ และจะให็ใปส่งหรือเอา 
จานมาใส,ไปกินที่บ้านก็ได้โดยมากชาวบ้านจะใช้วิธีที่สองมากกว่า ส่วนมากจะขายทันในชุมชน
ละแวกใครละแวกมัน เพราะร้านตั้งอยู่ห่างทัน

นางแม้ว เจ้าของร้านขายของชำ กล่าวว่า “ ขายของมาได้ 20 ปีแล้ว ก่อนหน้าน้ี เคย 
ทำงานโรงงานมาก่อนแต่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ําขาพิการเลยมาเปิดร้านขายของ เม่ือก่อนขายดี 
เด๋ียวน้ีชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีเงิน เด็กๆท่ีตกงานก็มาเปิดร้านขายของทันเยอะข้ึน ในชุมชนมีต้ังเกือบ 
10 ร้าน การซ้ือของโดยมากซ้ือท่ีตลาดเขมาอาทิตย์ละ 1-2 คร้ัง บางอย่างก็มีคนเอามาส่งในชุมชน 
เช่นน้ําอัดลม ขนมต่าง  ๆ และข้าวสาร อาชีพทำการค้าขายชาวบ้านมักมองว่ามีเงิน แต่เขาไม่
เช้าใจว่าเป็นเงินหมุน ลูกค้ามาซ้ือของก็มักจะเซ็นทัน พอส้ินเดือนก็ไม่ค่อยจะจ่าย บางคนทวงก็ 
โกรธ หลัง เๆลยไม่อยากทวง มีบ้างท่ีมาขอยืมเงินบอกว่าไม่มีก็หาว่าโกหก หน้ีสินเราเยอะเป็นหน้ี 
ในชุมชนและช้างนอกด้วย ก่อนน้ีขอยืมพ่ีน้องท่ีบ้านต่างจังหวัด ในชุมชนกู้ท้ังออมทรัพย์ และได้ 
เงินทุนอาชีพ 5,000 บาท และเงินการศึกษาลูกลาว 12,000 บาท ตอนน้ีก็กู้เงินยายาวา (มิยาซา 
วา) มา 20,000 บาท แต่บางส่วนต้องเอาไปใช้คืนออมทรัพย์ เหลือประมาณ 10,000 กว่าบาท
ท ุกเดือนต้องส่งทับกลุ่ม 2,015 บาท ตอนน้ีสามีก็ไม่มีงานทำ"

ร้านอ่ืน  ๆ ก็มีปัญหาคล้ายทัน ส่วนร้านท่ีเลิกไป 2 ร้านน้ัน เดิมเป็นของนางเสรืม
เลิกทำแล้วเซ็งต่อให้นางอ้อม 6,000 บาท แต่ปัจจุบันหยุดกิจการไปแล้วทั้งที่ยังจ่ายเงินค่าเช้งไม่ 
หมด อีก 3,000 บาท ส่วนร้านอาหารตามสั่งก็มีท่ีกินแล้วติดไว้ก่อนซ่ึงแม่ค้าบ่นให้ฟังว่า เก็บได้ 
บ้างไม่ได้บ้าง ซึ่งลักษณะการดังกล่าว อาจจะเป็นลักษณะร่วมประ๓ ทหนึ่งของชาวชุมชนหลาย 
แห่ง ซึ่งด้านหนึ่งแสดงถึงการมีลักษณะความสัมพันธ์ทันบางอย่างที่เชื่อใจทัน แต่อีกด้านหน่ึง
แสดงว่า ต่างคนก็ไม่สามารถปฏิเสธทันและทันได้อยู่ในลักษณะของการ "พึ่งพากึ่งจำยอม’' หมาย 
ความว่า ทั้งลองฝ่ายก็ไม่ได้กระทำไปด้วยความเต็มใจนัก คนซ้ืออาจจะไม่มีจริงๆ หรือเห็นว่าเป็น
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คนกันเองเอาไว้ก่อน แต่พอถึงเวลาจ่ายกลับไม่มีจรง  ๆ ส่วนคนขายก็จำเป็นต้องขายมัวเลือกลูก 
ค้าไม่ได้

4.1.2 การค้าขายแบบเคลื่อนที่ ได้แก่ การค้าประเภทรถเข็น หรือหาบเร่ สามล้อ 
สินค้าท่ีใข้วิธีการขายแบบน้ี ได้แก่ ข้าวเหนียวหมูปิง ข้าวเหนียวปิง ไข่ปิง ผลไม้ และ 

น้ําแข็งไสรวมท้ังขนมจีนและขนมถ้วย สำหรับกลุ่มนีจะขายเป็นเวลามีทังที่เดินขายไปเรื่อยและมี 
ที่ขายประจำอยู่นอกชุมชน กลุ่มน้ีลูกค้าไม่จำกัดว่าจะเป็นคนไนชุมชน และโดยมากเป็นคนนอก
ชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านที่มีอาชีพค้าขายกลุ่มนี้ เกือบทังหมดอยู่ใต้ละพานเป็นคนอีสาน
มีเพียงคนเดียวที่เช่าบ้านอยู่ด้านใน การค้าขายแบบนี้จะเข้าออกเป็นเวลา

นางสำใย มีอาชีพขายข้าวเหนียวหมูบ้ิเง บ้านอยู่ด้านหน้าชุมชน ขายประจำอยู่แถว 
หน้าวัดสร้อยทอง ตอนเข้าหลังจากทำกับข้าวแล้วก็จะเตรียมของออกขายประมาณ บ่าย 3 โมง 
กลับเข้าบ้าน4 ทุ่ม รายได้ประมาณ 1,000 บาท ทักแล้วได้กำไร 2 00 -3 00  บาท ตอนน้ีมี-หน้ีสิน 
กับกลุ่มออมทรัพย์ได้เงินอาชีพ 5,000 บาท กู้มิยาซาวา 20,000 บาท ส่งกับกลุ่มเดือนละ 1,000 
บาท ปัจจุบันสามีตกงาน ลูกยังไม่มีงานทำ”

ข้อสังเกต คือ กลุ่มน้ีไม่มีปัญหาเร่ืองการซ้ือแล้วไม่จ่ายเงิน ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะไม่ค่อย 
คุ้นเคยกับชาวชุมชนท่ีอยู่ข้างใน และคนท่ีอยู่ด้านในมักจะไม่ค่อยรู้จักกับกลุ่มท่ีอยู่ด้านหน้า ซ่ึงคน 
ข้างในมักพูดว่า “ก็พอจำหน้าได้ทักกันบ้างแต่ไม่รู้จักซ่ือและไม่คุ้นกันเหมือนพวกเรา “ แม้ว่าไม'มี 
ปัญหาเร่ืองการจ่ายเงินแต่ต้องพยายามขายให้หมดในแต่ละวันเพราะเป็นของกินค้างคืนไม่ได้ 
ประกอบกับต้องเอาเงินไปลงทุนต่อ

4.1.3 การค้าขายแบบช่ัวคราวประเด๋ียวประด๋าว
โดยมากกลุ่มนี้จะขายแบบชั่วคราว มีทั้งท่ีขายขนมและ ขายของตามตลาด กลุ่มท่ี 

ขายของก็จะเป็นพวก ขนมปังปิง ลูกช้ินทอด ขนมตาล ขนมบ้าบ่ิน ขนมกล้วย ไล้กรอง สาคู รวม 
ถึงกับข้าวบางอย่างเช่น ห่อหมก มีท้ังท่ีเดินขายในชุมชน และอยู่กับที่บริเวณแคร่หน้าบ้าน การ 
ขายขนมประเภทนี้มักจะมีการเปลี่ยนประเภทขนมไปเรื่อยๆ แม่ค้ามักจะเป็นคนที่อยู่ข้างในขายให้ 
คนละแวกน้ัน ถ้าขายไม่หมดจึงจะเดินไปขายข้างหน้าแถวใต้สะพาน ส่วนใหญ่แม่ค้าในกลุ่มนี้จะ 
เป็นคนแก่ หรือผู้หญิงท่ีอยู่บ้านเฉย  ๆ รวมท้ังผู้ท่ีตกงานมาได้ 1 - 2 ปี ท่ียังไม่มีงานทำ กลุ่มหลังน้ี 
กล่าวว่า “ ต้องทำอะไรเล็กๆน้อย  ๆ ไปก่อน เพ่ือให้มีเงินใช้ในช่วงหางานทำ ” ส่วนการขายของตาม 
ตลาดโดยมากเป็นของใช้วัยรุ่น รับมาจากแถวสำเพ็ง แม่ค้าในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นอายุ
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ระหว่าง 20 - 25 ปี กล่าวถึงอาชีพว่า “ ไปขายบ้างหยุดบ้าง เปล่ียนท่ีขายไปเร่ือย  ๆ ลงทุนทีก็
2,000 -  3,000 บาท ตอนน้ีไม่ค่อยได้ขายเพราะมีคนขายเยอะ “

นางจิ๋ม แยกกันอยู่กับสามี มีลูก 1 คน เล่าว่า “ตกงานมาได้ ปีกว่าแล้ว เมือก่อนเป็น 
พนักงานท่ีห้างเซ็นทรัล ออกเพราะเราอายุเยอะเขาก็อยากได้เด็กใหม่เข้ามาเราเลยออก ตอนนีก็ 
ขายขนม ทำเองบ้าง ซื้อมาขายบ้าง ต้องเปล่ียนไปเร่ือยๆ เพราะเดียวคนซือเบื่อ ตอนนีก็หางานทำ 
ไปด้วย การทำการค้าขายถ้าไม่มีที่ก็ขายของลำบากขายก็ลำบาก เคยไปขายแถวหน้าปากซอย
ชุมชนสวนร่ืน ร้านอ่ืนก็พูดในทำนองว่าบังหน้าร้านเขา เมื่อคืนลองไปทำที่คาเฟ่ เป็นคนชงเหล้า 
ทำไม่ได้เพราะอายุเยอะแล้วล้เด็กๆ ไม่ได้ก็เลยต้องขายขนมในชุมชนไปก่อน บางคนก็ฃอติดไว้ก่อน 
เราก็ต้องยอมเดี๋ยวเขาจะว่างกแล้วไปซื้ออีก เราเองมีหนีสินเยอะ เคยได้เงินอาชีพ 3,000 บาท
เมื่อก่อนเคยเล่นออมทรัพย์แต่ล่งไม่ไหวเลยเลิก ตอนนีก็ยังล่งไม่หมด ยังมีหนีคนในชุมชนและข้าง 
นอกอีก จำเป็นก็ต้องกู้มอเตอร์ไซด์ล่งวันละ 200 บาท แต่วันน้ีไม่มีล่งไม่รู้จะทำยังไง ”

4.2 ลูกจ้างที่มีรายได้ปร ะจำ :
กลุ่มนี้จะมีทั้งที่ทำงานรับจ้าง ของกทม. ทำงานกับเอกชน เป็นต้นว่า พนักงานรักษาความ 

สะอาด ยาม ลูกจ้างบรษัทท่ัวไป กลุ่มนี้มีประมาณไม่เกิน 50 คน
สำหรับผู้ที่ทำงาน กทม. ประเภทของงานจะเป็นพวก งานกวาดถนน ขับรถขยะ ขับรถเมล์ 

และกระเป๋ารถเมล์ ทั้งหมดจะทำงานเป็นกะ กลุ่มนี้จะมีอยู่ประมาณ 13 คน โดยมากจะเป็น 
ประ๓ ทกวาดขยะ และกระเป๋ารถเมล์

1.3 ข้าราชการ:
ในชุมชนมีผู้ท่ีรับราชการน้อยมาก คือมี 3 คน เป็นทหาร

1.4 อาชีพประ๓ทรับจ้างท่ัวไป :
กลุ่มนี้มีค่อนข้างเยอะและหลากหลายมาก โดยมากเป็นผู้ชาย มีทั้งที่เป็นช่างรับเหมางาน 

ไม้ งานปูน ประเภทแบกหามท่ัวไป ขับรถ TAXI และรถรับจ้างอ่ืนๆ กลุ่มน้ีมีรายได้ใม'แน่นอนจะได้ 
เงินเฉพาะช่วงท่ีมีงานทำ กลุ่มนี้จะกํ้ากึ่งอยู่ระหว่างภาวะว่างงาน เพราะท่ีสังเกตในชุมชน จะมีผู้ 
ชายที่ถอดเสื้อเดินไปมาอยู่ค่อนข้างเยอะเมื่อสอบถามภรรยา หรือชาวบ้านคนอื่น ก็จะได้รับคำ 
ตอบว่า พวกนี้ทำงานรับจ้าง แต่เมื่อถามต่อว่ารับจ้างทำอะไร “รับจ้างทั่วไปใครมาจ้างทำอะไร
พวกมันก็ทำ”
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นายเหลือง อายุ 46 ปี ขาซ้ายพิการ เป็นผู้หน่ึงท่ีมีอาชีพรับจ้าง เล่าว่า 11 เม่ือก่อนเคย 
ทำพวกรับจ้างก่อสร้าง โดยเราจะเป็นคนรับงาน แล้วก็ชวนพวกผู้ชายในชุมชน 4 - 5 คน แล้วแต่ 
งาน ทำท้ังงานไม้และงานปูน โดยจะท้ิงเบอร์โทรไว้กับพรรคพวกมีท้ังท่ีเป็นร้านค้าและคนรู้จักกัน 
พอมีงานพรรคพวกก็จะเรียกไปทำ ค่าตอบแทนก็แล้วแต่จะตกลง จำนวนไม่แน่นอน แต่ตอนน้ี 
ไม่ได้ทำเลิกมาเกือบ 2 ปีแล้ว ไม,ค่อยมีงานก่อสร้าง ระยะน้ีก็ว่ิงรถรับจ้างบ้างมีป้ายติดท่ีหน้า
ชุมชน แล้วก็ช่วย สก.หาเลียงบ้าง ช่วงน้ีใกล้เลือกต้ัง “

นอกจากนี้ก็มีผู้ที่ทำงานรับทาสีเฟอร์นิเจอร์ โดยที่ทางร้านจะเข้ามาจ้าง และนำ
วัสดุมาล่งและมารับเอง ในชุมชนจะมีแค่ 2 เจ้า แต่งานก็ไม่ได้มีตลอดช่วงล้ินปีและต้นปีงานจะ 
เยอะ ส่วนพวกผู้หญิงงานที่ทำก็จะเป็นการรับจ้างร้อยพวงมาลัยทำอยู่กับบ้านคนที่มาจ้างก็เป็น
คนในชุมชนท่ีรับมาอีกที วัสดุอุปกรณ์มีดอกไม้ เชือก เป็นของผู้ที่มาจ้าง ยกเว้นเข็มที่ทางคนร้อย 
ต้องลงทุนเองการร้อยพวงมาลัย ทำแค่การร้อยพวงแล้วนำมาประกอบกับอุบะที่ทำเสร็จเรียบร้อย 
ดังนั้นรายได้จึงไม่มากได้ พวงละ .25 บาท เพียงแค่เป็นรายได้เสริมเท่านั้น บ้านที่ทำกันก็มีเพียง 
5 หลัง

เมื่อพิจารณาการประกอบอาชีพในชุมชนจะเห็นค่อนข้างชัดว่า เป็นงานที่มีรายได้เพียงเล็ก 
น้อย และขาดความมั่นคง แม้กระท่ังผู้ท่ีเป็นลูกจ้างบริษัทหรีอโรงงาน ชาวบ้านมักพูดกันว่า “ พอ 
อายุมากก็ถูกบีบออกอยู่ดี” ยกเว้นผู้ที่มีอาชีพรับราชการ ซึ่งมีเป็นส่วนน้อยมาก ในทางกลับกัน
ดูเหมือนว่าการมีงานไม่มั่นคงและแต่ละคนก็บ่นอยู่เป็นประจำว่า “รายได้ไม่พอ’, “จน" สภาพ 
บ้านที่ดับแคบทว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าควบถ้วนเป็นต้นว่า โทรทัศน์สี อย่างน้อยๆ ก็ 20 น้ิว มีเค่ร่ือง 
เสียงที่เปิดดังได้ยินเกือบทั้งชุมชน มีคาราโอเกะในบางบ้าน และบางบ้านมีโทรศัพทํใช้ ขณะท่ี 
ด้านหน้าชุมชนมีสภาพที่ตรงกันข้าม อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะดูว่าเป็นความฟุมเทืเอยของซาวชุมชน 
แต่ต้องไม่ลืมว่า สิ่งของเหล่าน้ีสามารถที่จะนำไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสนได้เสมอ เมื่อพวกเขาตก 
อยู่ในสภาพที่ปีดเคือง และการกู้ยืมเงินหรีอการจำนำส่ิงของถือเป็นเรื่องที่พบเห็นได้เป็นเรองปกติ 
ธรรมดาของชาวชุมชน ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงต่อไปใน เร่ืองกองทุน

5. กลุ่มต่างๆในชุมซน
สำหรับชุมชนพระรามหก แห่งน้ี มีท้ังกลุ่มท่ีเกิดจากการสนับสนุนให้จัดต้ังอย่างเป็นทาง 

การโดยการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก และกลุ่มท่ีชาวชุมชนต้ังข้ึนมาเอง ดังน้ี
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5.1 กลุ่มออมทรัพย์ของซมซน ท่ีได้รับการสนับสนุนส่งเสรม จาก พซม. แรกต้ังมีสมาซิก 32 
คน ปัจจุบันมีสมาซิก 150 คน ต้ังอย่างเป็นทางการเม่ือ พ.ศ. 2541 รายละเอียดจะกล่าวถึงใน 
บทต่อไป

5.2 กลุ่มฌาปณกิจ เป็นกลุ่มท่ีชาวบ้านต้ังกันข้ึนมาเองแล้วแต่ความสมัครใจของสมาซิก 
ในชุมชน กรรมการเล่าว่า คนท่ีเล่นจะต้องจ่ายศพละ 10 บาท เม่ือ สมาชิกท่ีเล่นเลียชีวิต ไม่ได้เก็บ 
ตลอด จะเก็บตอนท่ีมีคนเลียชีวิตเท่าน้ัน ปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 240 คน แต่ละบ้านอาจจะเล่นหลาย 
คนก็ได้ หรอจะเล่นให้กับญาติท่ีอยู่ท่ีอ่ืนก็ได้แต่ก็ต้องจ่ายให้ทุกคร้ัง มีบ้างทีชาวบ้านบางคนเบ้ียว 
ไม่ยอมจ่าย ถ้าหลายคร้ังเราก็ให้ออกจากกลุ่มเพราะถือว่าเอาเปรียบคนท่ีล่ง คนท่ีเบ้ียวส่วนใหญ่ 
เป็นบ้านท่ีเล่นกันหลายคน เพราะต้องจ่ายหลายบาท ต้ังแต่ท่ีต้ังกลุ่มมาก็มีเพียงบ้านเดียวเท่าน้ัน 
ชาวบ้านส่วนมากก็ร่วมมือกันดี เพราะจ่ายคร้ังละไม่มาก “

ส่วนการดำเนินการน้ัน เลขาชุมชนเป็นคนเดินเก็บเงิน แล้วมาข้ึนป้ายท่ีหน้าบ้านประธาน 
ซ่ึงเป็นท่ีประชุมของชุมชน แต่ละเดือนก็จะได้ 2,400 บาท

5.3 กลุ่มอาชีพเพาะเห็ด มีสมาซิก 10 คน เป็นกลุ่มใหม่ท่ีช่วงน้ีอยู่ในช่วงก่อต้ังกลุ่ม โดยได้ 
เขียนโครงการเพ่ือของบสนับสนุนจากกรมประชาสงเคราะห์ และได้เดินทางไปดูงานท่ีจังหวัด 
เพชรบุรีมาแล้ว ส่วนงบประมาณและคำปรึกษาในการลงทุนซ้ือเช้ือเห็ดน้ัน ได้รับการสนับสนุน
จาก มูลนิธิศุภนิมิตร

ธ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับเน้ือหาในส่วนต่อไปน้ีจะพิจารณาถึงองค์กรท่ีชุมชนเข้าเป็นสมาชิก พร้อมท้ังความคิด 

เห็นของซาวบ้านท่ีสะท้อนได้ถึงระดับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชาวบ้าน

ปัจจุบันชุมชนพระรามหก เข้าเป็นสมาชิก 2 เครือข่ายด้วยกัน คือ เครือข่ายกลุ่มออม 
ทรัพย์บางซ่ือพัฒนา และ เครือขายสลัม 4 ภาค ภายใต้การสนับลนุนของ พชม. ท้ัง 2 เครือข่าย 
นอกจากน้ียังมีองค์กรอ่ืนท่ีมีบทบาทในชุมชนพระรามหก ซ่ึงจะกล่าวถึงตามลำดับ ดังน้ี

6.1 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์บางซ่ือพัฒนา
6.2 เครือข่ายสลัม 4 ภาค
6.3 มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศ1ไทย
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6.4 กรมประชาสงเคราะห์
6.5 สำนักงานเขตบางซ่ือ
6.6 กองทุนเพ่ือการลงทุนทางลังคม

6.1 เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์บางซื่อพ ัฒนา

สำหรับกรณีการรวมเป็นเครือข่ายบางซ่ือ ฯ น้ันได้กล่าวมาบ้างแล้วในบทก่อน ดังน้ันใน 
ส่วนน้ี จะขอกล่าวเฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนพระรามหก การเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายของชุมชน 
พระรามหก น้ัน เร่ิมจากชุมชนเข้าเป็นสมาชิกกับทาง พชม.ก่อน โดยท่ีทางเจ้าหน้าท่ี พชม. เข้ามา 
แนะนำเร่ืองการต้ังกลุ่มออมทรัพย์ภายในชุมชน แต่ตอนน้ันทางชุมชนยังไม่พร้อม แม้ว่าจะมีการ
ต้ังกลุ่ม มีสมุดบัญชีแล้วแต่ในตอนน้ันก็ยังไม่ได้มีการดำเนินการใด  ๆ ยังไม่มีคณะกรรมการท่ี
ซัดเจนอย่างในปัจจุบัน จนกระท้ังกรรมการของเครือข่ายได้เข้ามาเปิดกลุ่มให้อีกรอบ

การเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย เกิดจากการเชิญชวนของพรรคพวกท่ีเป็นประธานชุมชนท่ี
เป็นสมาชิกของเครือข่ายอยู่ก่อนแล้ว โดยเฉพาะชุมชนซอยส่วนร่ืนกับชุมชนวัดเลาหินซ่ึงค่อยข้าง
คุ้นเคยกัน นอกน้ันประธานชุมชนอ่ืน  ๆ จะเจอกันตอนท่ีไปประชุมท่ีเขตทุกเดือน จึงรู้จักกันหมด 
หลักเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิก คือ ประการแรกต้องเป็นชุมชนท่ีได้รับการรับรองจาก พชม.คือเข้า 
เป็นสมาชิก พชม. และชุมชนต้องต้ังกลุ่มออมทรัพย์มาแล้ว ไม่ต่ําก'ว่า 6 เดือน พร้อมท้ังเข้าร่วม 
ลังเกตการณ์การประชุมอย่างน้อย 3 คร้ัง ประธานกล่าวว่า เป็นกฎท่ีต้ังไว้เฉย  ๆ แม้ไม่ได้เป็น 
สมาชิกกับกรรมการบางคนปกติเราก็ไปมาหาสู่กันอยู่แล้ว ”

ประธานกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนพระรามหก มีตำแหน่งรองประธานเครือข่าย เล่าให้ฟังถึง 
ภาระกิจว่า “นอกจากเข้าร่วมประชุมทุกเดือนแล้ว บางทีเราก็มีการประชุมนอกรอบ เช่น การเขียน 
โครงการ หรือทำบัญชีเครือข่าย รวมท้ังมีการเปิดกลุ่มออมทรัพย์ใหม่ให้กับชุมชนอ่ืนท่ีสนใจ ซ่ึง 
ปัจจุบันกลุ่มท่ีจะเข้าเป็นสมาชิก พชม. ได้จะต้องเป็นกลุ่มออมทรัพย์ท่ีเครือข่ายให้การรับรอง 
และทุกกลุ่มแต่ละชุมชนต้องล่งเงินมาออมกับทางเครือข่ายทุกเดือน กรณีพระรามหก ล่งเดือนละ 
500บาท บางชุมชนก็ส่ง 2 - 3 เดือน/ครั้ ง เป็นหลักเกณฑ์ท่ียืดหยุ่นได้"

ประธานและเลขา กลุ่มออมทรัพย์ มีความเห็นตรงกันว่า การเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย มี 
ข้อดีมาก คือ เป็นช่องทางท่ีกองทุน หรือสินเช่ือต่าง  ๆ เข้ามาในชุมชนเพราะโดยมากจะได้ในนาม 
ของ กลุ่มออมทรัพย์ ไม่ใช่ในนามของชุมชน จึงพยายามบอกชาวบ้านให้เข้าเป็นสมาชิก เพราะมี
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ประโยชน์โดยเฉพาะกับพวกเราท่ีมีปัญหาเร่ืองท่ีอยู่อาศัย แต่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยอยากจะเข้า
เพราะไม่ค่อยมีเงินส่ง

ส่วนชาวบ้านในชุมชน จะรู้จักเครือข่ายโดยผ่านทางคำกล่าวถึงของกรรมการชุมชน คร้ัง 
หน่ึงว่า ผู้ศึกษาได้ถามชาวบ้านถึงเร่ืองกองทุนผู้สูงอายุว่า

“ทำไมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ถึงได้เดือนละ 200 บาท “คุณยายท่านหน่ึงตอบว่า “เห็นทาง 
นางปู (เลขากลุ่มออมทรัพย์) บอกว่าทางเครือข่ายกำหนดมา ตอนท่ีมาสำรวจ เครือข่ายอะไรน่ึก็มา 
แล้วตอนท่ีป๋าสุธรรม(ประธาน)บอกว่าต้องเอาเงินส่งทางเครือข่ายแล้วเขาเอาไปทำอะไรกันก็ไม่รู้”

ตามท่ีได้หยิบยกมาน้ีเป็นข้อสงสัยท่ีเกิดกับชาวบ้านหลายคนในชุมซน ในเบ้ืองต้นผู้
ศึกษาได้ต้ังเป็นข้อสังเกตว่าอาจไปได้ว่าการล่ือลารสร้างความเข้าใจรวมกันภายในชุมชนมีปัญหา 
ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าใจว่า เครือขายก็เสมือนหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ามาสำรวจ ชาวบ้านไม่ 
ได้รู้สึกว่าตนเองเป็นสมาชิกเครือข่าย กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนเท่าน้ันท่ีเป็นสมาชิก ดังน้ัน
จึงเป็นหน้าท่ีท่ีทางกรรมการชุมชนจะต้องรับผิดชอบ... ซ่ึงประเด็นน้ีทางผู้ศึกษาได้ต้ังไว้เป็นข้อ 
สังเกตอีกข้อท่ีจะทำการศึกษาวิเคราะห์ต่อไป

6.2 เครือข่ายสลัม 4 ภาค

เครือข่ายสลัม 4 ภาคในระยะแรกเกิดจากการรวมตัวของชุมชนแออัด 9 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ 
รวมพัฒนาชุมชน เครือข่ายชุมชนรืมคูคลอง กลุ่มพัฒนาชุมชนใต้สะพาน เครือข่ายริมทางรถไฟ 
สายใต้-ตะวันตก เครือข่ายชุมชนเพ่ือการพัฒนา เครือข่ายชุมซนเขตประเวศ เครือข่ายชุมชน
แออัดภาคใต้ เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองเชียงใหม่ และเครือข่ายชุมชนแออัด จ.อุบลราชธานี
กรอบการดำเนินกิจกรรมท่ีสำคัญ คือ การติดตามการยกร่าง พ.ร.บ. ชุมชนแออัดร่วมกับกระทรวง 
มหาดไทย นำเสนอนโยบายต่อรัฐบาลเพ่ือแก้ปัญหาท่ีอยู่อาศัยของคนจนและสังคมเมือง อย่าง
เป็นรูปธรรม เป็นต้น

สำหรับกรณีของชุมชนพระรามหก ได้เข้าเป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมของสลัม 4 ภาค
โดยได้เข้าร่วมประชุมคร้ังแรกท่ี พชม. เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา 
เม่ือมีการประชุมหรือขอความร่วมมือในการร่วมชุมชุมก็เข้าร่วมทุกคร้ัง โดยท่ีทางผู้ประสานงาน
ของสลัม 4 ภาค จะติดต่อมาท่ีประธานชุมชน ถ้าเป็นการเข้าประชุม ประธานและเลขาจะเป็นคน
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ไป หากว่ามีการชุมชมก็จะมาขอความร่วมมือกับชาวบ้าน โดยให้ชาวบ้านส่งตัวแทนบ้านละ 1 คน 
ซ่ึงก็ได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านค่อนข้างดี โดยท่ีชาวบ้านกล่าวถึงเหตุผลในการเข้าร่วมว่า

“ประธานขอความร่วมมือเลยเข้าร่วม ประธานเขาเป็นคนดี แต่ถ้าติดธุระก็ให้คนอ่ืนไป 
แทน บางทีก็1ไปแต่ต้องกลับก่อน “ ส่วนอีกจำนวนหน่ึงท่ี ให้เหตุผลการเข้ารวมว่า “ ไปช่วย  ๆ กัน 
ให้จำนวนเยอะๆ เม่ือเวลาเราโดนไล่ท่ี พวกเข้าก็จะมาช่วยเราเดียวนี ต้องช่วยกัน ต่างคนต่างอยู่ไม่ 
ได้แล้ว เวลาพวกเราไปก็จะน่ังอยู่หลัง  ๆ พวกภาคใต้จะเก่งมากพวกนีจะเป็นแนวหน้า “ ผู้ท่ี'ให้เหตุ 
ผลในส่วนหลังน้ีโดยมากจะเป็นกรรมการชุมชน

หากว่าจะพิจารณา การเข้าเป็นสมาชิกสลัม 4 ภาค ของชุมชนพระรามหก ค่อนข้าง
ซัดเจนว่า เกิดจากการท่ีผู้นำเป็นผู้เห็นว่าเป็นประโยชน์ของซาวชุมชน ซาวบ้านบางกลุ่มยังคง
มองว่า กิจกรรมตังกล่าวเป็นเร่ืองของผู้นำท่ีต้องทำตามเม่ือประธานขอความร่วมมือ เพราะมืค1วาม 
รู้สึกว่าประธานม ืบ ุญ คุณกับตนเองในการให้ความช่วยเหลือในยามท่ีเดือดร้อน และเพ่ือผลตอบ 
แทนในอนาคต เป็นต้นว่าเม่ือมีกองทุนหรอผลประโยชน์ต่าง  ๆ เข้ามาในชุมชน ตนเองผู้ท่ีเ,ข้าร่วม 
กิจกรรมเสมอต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคัดเลือก ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์ท่ีซาวบ้านและกรรมการชุมชนทราบกันดี 
ท้ังลองฝ่าย ลักษณะของความสัมพันธ์เช่นน้ีแทรกอยู่ในเกือบทุกกิจกรรม ซ่ึงอาจมองได้ว่าเป็น
ความสัมพันธ์เซิงการแลกเปล่ียนท่ีสร้างพันธะร่วมกันระหว่างผลประโยชน์ของสมาชิกในชุมชน และ 
กลุ่มกรรมการโดยเฉพาะตัวประธานและเลขาท่ีมือำนาจตัดสินใจโดยท่ีผูกโยงอยู่กับกิจกรรมท่ีเป็น 
ผลประโยชน์ของชาวชุมชน

6.3 มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย

มูลนิธิศุภนิมิตร เป็นอีกองค์กรหน่ึงท่ีมืบทบาทในการในการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อย 
โอกาส ในชุมชนเมือง มูลนิธิเป็นองค์กรคริสเตียนเพ่ือการพัฒนาโดยให้ความช่วยเหลือเด็กเยาวชน 
และผู้ด้อยโอกาส เร่ิมดำเนินงานในประเทศไทยต้ังแต่ พ.ศ. 2515 ปัจจุบันมืภาระกิจอยู่ทุกภาคของ 
ประเทศไทยใน 27 จังหวัด (มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย,2543 :1)

สำหรับเขตบางซ่ือมืชุมชนท่ีทางมูลนิธิให้ความช่วยเหลืออยู่ 30 ชุมชน ซ่ึงรวมท้ังชุมชน 
พระรามหก กรณีพระรามหก การให้การช่วยเหลือมืรูปแบบ Sponsorship program โดยเฉพาะ 
กับกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนก่อนท่ีจะมืการสร้างทางรถไฟรางคู่ มูลนิธิได้เข้ามาสร้างศูนย์ 
เด็กในชุมชน แม้ว่าปัจจุบันไม่ได้ใช้แล้วทางมูลนิธิได้มอบให้เป็นสมบัติของชุมชน
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การให้ความช่วยเหลือเด็กน้ัน ทางมูลนิธิได้กำหนดเกณฑ์เป็นเบ้ืองต้นไว้ว่า ต้องเป็นเด็ก 
ด้อยโอกาสทางการศึกษามีอายุไม่ต่ํากว่า9 ปี และไม่เกิน 11 ปี เป็นเด็กท่ีอยู่ในชุมชนในเขตบาง 
ซ่ือ ทางมูลนิธิจะจำกัดการให้การช่วยเหลือครอบครัวละ 1 คน และผู้ปกครองจะต้องมีส่วนร่วม 
ตามกำลัง (มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย,2543 :16)

สำหรับกรณีพระรามหก มีเด็กท่ีอยู่ในอุปการะของมูลนิธิท้ังล้ินประมาณร้อยกว่าคน การ 
ให้การช่วยเหลือเป็นไปในด้านการสนับสนุนทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน โดยทุกเทอมจะให้ 
ชุดนักเรียนคนละ 2 ชุด รองเท้า และกระเป๋าปีเว้นปี การคัดเลือกข้ึนอยู่กับเลขาชุมชนเป็นผู้ดำเนิน 
การแล้วส่งช่ือไปท่ีมูลนิธิเพ่ือสนับสนุนต่อไป

นอกจากการสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแล้ว ปัจจุบันทางมูลนิธิได้ขยายความช่วยเหลือ 
ไปบังการส่งเสรีมเร่ืองธุรกิจชุมชน ซ่ึงได้ให้การสนับสนุนด้านคำแนะนำและให้งบประมาณ
สนับสนุนบางส่วนและมีส่วนอย่างสำคัญต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพของชุมชนพระรามหก

เม่ือสอบถามกรรมการและซาวบ้านในชุมชนให้ความเห็นร่วมกันว่า “การช่วยเหลือของ
ทางมูลนิธิดีท่ีสุดเม่ือเทียบกับหลายหน่วยงานท่ีเข้ามาทำงานในชุมชน เน่ืองจากค่อนข้างลม่ําเสมอ 
และทางซาวบ้านก็ไม่ต้องตอบแทน ไม่ต้องส่งเงินคืน “ ซ่ึงทางผู้ศึกษามองว่าแม้ว่าการช่วยเหลือ 
แบบส่งเคราะห์เช่นน้ีจะมีความจำเป็น แต่ทว่าวิธีการดังกล่าวทำให้ชาวบ้านบังคงคาดหวังความ 
ช่วยเหลือในแบบการลงเคราะห์ ท่ีเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวมากกว่าท่ีตนเองจะต้องลงมือปฏิบัติ หรีอ 
ต้อง แลกกับเง่ือนไขบางอย่าง ย่ิงทำให้ชาวบ้านส่วนมากมีทัศนะต่อตนเองว่า “ พวกตนเองมีฐานะ 
ยากจน ไม่สามารถช่วยตนเองได้ ” ซ่ึงหลายหน่วยงานท่ีเข้ามาทำงานกับชุมชนเมืองกำลัง
พยายามลบทัศนะต่อตนเองเช่นน้ีของซาวชุมชน โดยได้ทำงานสนับสนุนช่วยเหลือผ่านกิจกรรมท่ี 
ซาวชุมชนได้มีส่วนร่วมดำเนินการด้วย ซ่ึงผู้ศึกษาเห็นด้วยว่าเป็นเรองท่ีมีความจำเป็นอย่างย ิ่ง

6.4 หน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมประชาสงเคราะห์

สำหรับการให้ความช่วยเหลือของกรมประชาสงเคราะห์ จะเน้นไปท่ีผู้สูงอายุกับคนพิการ 
ซ่ึงชาวชุมชน กล่าวว่า “ทางเจ้าหน้าท่ีนาน  ๆ จะมาลักคร้ัง พอเข้ามาสำรวจบ้านไหนมี โทรทัศน์
พัดลม หรีออุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน  ๆ ก็จะไม่ให้ความช่วยเหลือ ท้ังท่ีทางกรรมการยืนบันว่ายากจฺนฃองท่ี 
มีอยู่ก็เป็นของเก่าท่ีลูก  ๆ ให้หรือชาวบ้านเอามาให้ยืมบ้างแต่ทางเจ้าหน้าท่ีก็ไม่ให้ กรรมการบ่น 
ว่า เม่ือพวกน้ีมาให้พาเดินสำรวจไม่อยากร่วมมือ “
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เม่ือพิจารณาการให้การช่วยเหลือของท้ัง 2 หน่วยงาน ซ่ึงเห็นค่อนข้างชัดว่า แม้จะเป็น 
การช่วยเหลือในลักษณะของการสงเคราะห์เหมือนกัน แต่ชาวบ้านค่อนข้างพิงพอใจกับรูปแบบ 
ของทางมูลนิธิมากกว่า ซ่ึงถือเป็นซ่องว่างของหน่วยงานราชการท่ีอาจจะมืข้อจำกัดทางด้านงบ 
ประมาณกับจำนวนผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือ การท่ีมีหน่วยงานเอกชนเข้ามาแบ่งเบาแม้ไม่มาก 
นักจึงน่าจะถือเป็นเร่ืองท่ีดีและน่าจะมืการส่งเสริมสนับสนุน แต่ทว่าการช่วยเหลือขององค์กร
เอกชนก็ค่อนข้างเป็นไปอย่างจำกัดเช่นกัน คือ ไม่สามารถช่วยเหลือได้ครอบคลุมผู้ด้อยโอกาสอีก 
ท้ัง การให้แบบสงเคราะห์แม้จะมืความจำเป็น แต่ชาวบ้านก็จะคาดหวังว่าตนเองจะต้องได้รับ 
การปฏิบัติเช่นเดียวกันกับหน่วยงานอ่ืน โดยกล่าวอ้างถึงความอ่อนแอทางด้านความเป็นอยู่ท่ี 
สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ จนขาดความรู้สึกเช่ือม่ันว่าตนเองจะสามารถแก้ไขปัญหาเองได้ ซ่ึง 
ความรู้สึกเช่นน้ีเป็นเร่ืองสำคัญท่ีหลายหน่วยงานมองเห็นและพยายามเข้ามาทำให้ความรู้สึกเช่นน้ี 
ลดลง พร้อมกับสร้างความเช่ือม่ันในตนเองให้แก่ชาวบ้านโดยผ่านการทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็น 
สำนักงานพัฒนาชุมชนเมืองท่ีกล่าวมาในตอนต้น หริอ กองทุนเพ่ือสังคมท่ีจะกล่าวถึงต่อไป

6.5 สำนักงานเขตบางช่ือ

สำนักงานเขตบางซ่ือมักจะให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนด้านงบประมาณทำกิจกรรม 
ของชุมชนโดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ แบบแรกให้เป็นงบประมาณสนับสนุนเดือนละ 2,000 บาท 
ทุกเดือน การใช้เงินจำนวนดังการจะต้องมีการแจกแจงรายละเอียดการใช้จ่ายให้ชัดเจนพร้อมท้ัง 
ส่งคืนกับทางฝ่ายพัฒนาชุมชน แบบท่ีสองได้จากการแปรงบ สก. เป็นส่ิงของ เคร่ืองใช้ ในส่วนน้ี 
จะแจกในช่วงท่ีเป็นงานเทศกาล เช่น ปีใหม่ วันเด็ก หริอวันสงกรานต์ ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ

ประธานกล่าวว่า ทางชุมชนพระรามหกไม่ค่อยได้เข้าไปเก่ียวข้องกับทางสำนักงานเขตมากนักจึง 
ไม,ได้มีกิจกรรมอ่ืนใดร่วมกัน สำหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไม่เคยลงมาในพ้ืนท่ี

6.6 กองทุนเพ่ีอการลงทุนทางสังคม ( social investment fun (SIF) )

ในส่วนของกองทุนน้ี ได้กล่าวมาบ้างแล้วในตอนต้น สำหรับชุมชนพระรามหกได้รับการ 
สนับสนุนจากกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม โดยผ่านทางกลุ่มออมทรัพย์ซ่ึงเป็นสมาชิกของ
เครือข่ายบางช่ือฯ ภายใต้การสนับลนุนของเจ้าหน้าท่ี พชม. ในฐานะเป็นองค์กรพี'เล้ียง

ทางเครือข่ายและชุมชนสมาชิกได้ร่วมกันเขียนโครงการเสนอต่อกองทุน SIF ใน เมนู 5 ว่า 
ด้วยเร่ืองการจัดสวัสดิการเร่งด่วนให้กับผู้ยากสำบากในชุมชน ซ่ึงปัจจุบันส้ินสุดโครงการแล้ว แต่
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ทางเครือข่าย และกลุ่มออมทรัพย์ของแต่ละชุมชนยังจะต้องมีกระบวนการจัดการเงินให้เกิดความ 
ย่ังยืน เ. พร้อมท้ังลามารถช่วยเหลือชาวชุมชนต่อไปได้ ซ่ึงในส่วนน้ีโดยหลักการจะดำเนินตาม
กฎระเบียบท่ีตกลงร่วมกันตามมติของเครือข่าย เป็นต้นว่าการแบ่งประ๓ทกองทุนเป็นกองทุน
ผู้สูงอายุ/คนพิการ กองทุนการศึกษา และกองทุนอาชีพ ซ่ึงแต่ละกองทุนจะมีการกำหนดอัตรา 
การกู้ยืม และดอกเบ้ียเหมือนกัน แต่ทว่ามีบางประเด็นท่ีทางชุมชนมีอิสระในการดำเนินการเอง 
ซ่ึงส่วนน้ีจะขอกล่าวถึงโดยละเอียดในบทต่อไป

เน่ืองจากการได้รับการสนับสนุนจากกองทุน SIF มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการมี 
กลุ่มออมทรัพย์ในชุมชน ดังน้ันการกล่าวถึงการจัดการกองทุนดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างมาก 
ท่ีจะต้องกล่าวถึงการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนไปพร้อมกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ี 
ซัดเจนย่ิงข้ึน
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7. ภาพแสดงลักษณะทางกายภาพของชุมชนพระรามหก



1 0 6

ภาพที่ 7 ศูนย์เด็กและห้องสมุดเดิมของชุมชนก่อนที่จะมีการสร้างทางรถไฟ 
(ปัจจุบันปิดดำเนินการ)

ภาพท่ี 8 สนามเด็กเล่นและลานกีฬาบรเวณใต้สะพานหน้าชุมซน



1 0 7

ภาพท่ี 10 ทางเดินบรพณหน้าชุมซน



1 0 8

ภาพที่ 11 สภาพบ้านฝ็เอนกายในซมชน

ภาพที่ 12 ซาวชุมชนมักใช้แคร่หน้าบ้านเป็นที่ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเพื่อนบ้าน
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ภาพที่ 13 ลานกิจกรรมบ่ริเวณหน้าบ้านประธานชุมซน

ภาพท่ี 14 ร้านค้าภายในชุมซน
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ภาพที่ 15 ด้านในสุดของชุมชน ที่ย้งคงมีลักษณะของสวน 
(ด้านซ้ายมือเป็นบันไดข้ึนไปส่ทางรถไฟ)

ภาพที่ ใ ร  บ้านเรอนของชาวชุมชนร่นแรกที่เข้ามาอยู่อาศัย
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ภาพที่ า7 ศาลเจ้าพ่อพระรามหก ท่ีเคารพสักการะของชุมชน

ภาพที่ 18 สภาพบ้านเรอนของชุมชน ถ่ายจากบรเวณทางรถไพ่
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